

ชื่อเรื่อง	การจัดวางระบบบัญชีที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อโหลเวร่า ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ผู้จัดทำ	นายปวีร์ ราชคม
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
วันที่อนุมัติผลงาน	สิงหาคม 2550
จำนวนหน้า	178 หน้า
คำสำคัญ	การจัดวางระบบบัญชีที่เหมาะสม

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การจัดวางระบบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อโหลเวร่า ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดวางระบบบัญชีที่เหมาะสมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดังกล่าว ใช้เป็นแบบแผนสำหรับการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและสามารถจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในท้องถิ่นอื่นๆ และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อโหลเวร่า ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ผลการศึกษาพบว่า ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อโหว่ว่า ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี และขาดบุคลากรด้านการบัญชี ที่ผ่านมาทราบผลการดำเนินงานจากการจัดทำรายรับ-รายจ่ายด้วยมือและได้ทำการสรุปยอดรายการดังกล่าวเมื่อสิ้นเดือนและประจำปี ไม่มีการจัดทำเอกสารทางการเงิน ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนมีการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม

ผู้ศึกษาได้ทำการออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งออกแบบเอกสาร รายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในให้แก่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอโหว่ว่า รวม 7 ระบบได้แก่ การรับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การจ่ายวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ให้สมาชิกทำการผลิต การยืมเงินทอรองจ่ายและจ่ายเงินเป็นค่าจ้างแรงงานให้สมาชิก การรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสมาชิก การจัดจำหน่ายและการรับชำระเงิน แบ่งเป็น 3 ระบบย่อย คือ การขายสด การขายเชื่อและ การฝากขาย ระบบสุดท้ายได้แก่ การจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้กับทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอโหว่ว่า

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ภาครัฐควรจัดระบบการบริหารจัดการ โครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มให้แก่ผู้นำของกลุ่มได้ใช้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้เป็นหลักในการวางแผนงานเพื่ออนาคต โดยเฉพาะงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวคิดของรัฐบาลสมัยปัจจุบัน

ดังนั้นภาครัฐควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านบัญชีโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมการบัญชีขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในด้านการจัดทำบัญชี ตลอดจนให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีระบบบัญชีที่ดี และเสริมสร้างทัศนคติที่ต่ออนุตรหลานของสมาชิกที่มีความรู้ด้านการบัญชีให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกลุ่มซึ่งจะมีผลดีต่อประเทศชาติต่อไป